

## VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH

Con tên là Đặng Bảo Lan. Hiện con đang theo học lớp 5C trường Tiểu học Khương Mai. Còn nhớ như in ngày đầu bước chân vào ngôi trường tiểu học của mình. Con – một cô bé nhút nhát,ngây ngô,hay khóc nhè ngại ngùng trước thầy cô giáo và các bạn. Bây giờ đã là năm học cuối cấp của con dưới mái trường thân yêu. Con tự cảm thấy cô bé cách đây 5 năm trước dần đã trưởng thành hơn,tự tin hơn rất nhiều.



Con là chị cả trong gia đình có bốn chị em,các em còn rất nhỏ,hầu hết thời gian bố mẹ đều phải chăm sóc cho các em. Nên ngay từ lớp 1 con đã luôn tự ý thức được việc tự giác học cũng như rèn luyện trong các môn học của mình. Ở nhà con chủ động tự làm các bài tập về nhà cô giao,tự chuẩn bị bài trước khi đến lớp.

Trên lớp học, con chịu khó nghe cô giảng bài và tích cực trả lời các câu hỏi cô giao.

Năm học lớp 3 được cô chủ nhiệm của con là Cô Trịnh Thị Lý và bố mẹ động viên,khuyến khích con tham gia các cuộc thi do nhà trường tổ chức. Cuộc thi đầu tiên con tham gia là đấu trường toán học Vioedu. Sau đó là các cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt, cuộc thi Toán Quốc tế Phymo.

Trải qua bao vòng loại sơ khảo,được cọ sát với các bộ câu hỏi từ dễ đến khó và rất khó,được làm quen với các bạn có sức học rất tốt. Và rồi được vào vòng chung kết cấp trường,cấp quận,mỗi vòng thi đều là một trải nghiệm vô cùng quý giá đối với con.



Qua mỗi vòng thi, nhiều lúc con cảm thấy rất hồi hộp và lo lắng. Nhưng rồi con bình tĩnh, cố gắng vượt qua chính bản thân mình.

Những phần thưởng mà con đã đạt được khi tham gia đó là: huy chương đồng cuộc thi Toán Quốc tế Phymo, giải khuyến khích cuộc thi Vioedu cấp quận, giải khuyến khích cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp quận

Phần thưởng tuy nhỏ nhưng là cả sự cố gắng, nỗ lực của chính bản thân mình nên con cảm thấy rất tự hào về điều đó. Và con tin chắc rằng là bố mẹ hay các thầy cô cũng tự hào về con.



Qua những vòng thi, con cũng thấy được khả năng học tập cũng như điểm mạnh và điểm chưa tốt cần khắc phục của mình. Con luôn nghĩ rằng để có được kết quả tốt thì con cần phải không ngừng cố gắng hơn nữa, trau dồi hơn nữa, chịu khó hơn nữa và học hỏi hơn nữa.

Con xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô đã luôn động viên, chỉ bảo và tạo điều kiện cho con tham gia trải nghiệm các cuộc thi bổ ích. Con xin kính chúc các thầy cô

luôn thật nhiều sức khỏe ,công tác tốt. Và qua đây con cũng muốn nhắn nhủ tới các bạn là hãy mạnh dạn,nhiệt tình tham gia các hoạt động của nhà trường để có những trải nghiệm bổ ích và trau dồi bản thân mình nhé!